

BÁO CÁO THẨM TRA

Về đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2023 (Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội)

Thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐND, ngày 23 tháng 5 năm 2023 về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 12/6/2023 của UBND huyện về đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2023. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành 6 tháng đầu năm

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm như báo cáo số 271/BC-UBND ngày 12/6/2023 của UBND huyện. Ngay từ đầu năm, căn cứ các Chương trình hành động, Kế hoạch, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 làm định hướng cho hoạt động năm và ban hành các chương trình, kế hoạch quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ, kiên trì các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2023; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý, giải quyết triệt để những hạn chế, tồn tại do lịch sử để lại trong một số lĩnh vực.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định. Sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên cây trồng, vật nuôi; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai thực hiện; các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng... được quan tâm thực hiện; lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc được chú trọng và thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện vẫn số khó khăn, tồn tại, hạn chế, Ban thống nhất với những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo số 271/BC-UBND của UBND huyện.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp như báo cáo của UBND huyện đã nêu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra; tiếp tục tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- LĐ Văn phòng;
- Lưu: VT, Ban KTXH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Bách